

Cắt bao quy đầu bao lâu thì tắm được? Những lưu ý cần biết ntlc

Cắt bao da quy đầu được đáp ứng tại cả trẻ nhỏ và người to để chữa trị những không bình thường tại bao quy đầu. Dưới phẫu thuật, người bệnh cần rửa ráy đúng cách để tránh nhiễm trùng và giúp chỗ bị thương mau lành. Sau đây, sẽ giải đáp quan tâm của nhiều độc giả: “Cắt bao quy đầu bao phút thì tắm được?”.

Khi nào cần cắt bao da quy đầu

"cậu bé" có một lớp da che phần ban đầu gọi là bao quy đầu. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ quy đầu dứt điểm tổn thương và những nguyên do dẫn đến bệnh. Thông thường, phần bao quy đầu có khả năng lột đến, lột xuống để "cậu bé" lộ xuất, lợi ích giúp vấn đề rửa ráy và quan hệ. Mặc dù vậy, trong một số trường hợp, chỗ da này quá lớn, bao trùm gần hết hay đầy đủ quy đầu hay gặp phải chít hẹp, dẫn đến khó khăn giúp vấn đề rửa ráy. Từ đấy dẫn đến viêm đường sinh dục và đường tiết niệu. Trong những trường hợp này, vấn đề cắt bao da quy đầu là cần thiết.

Mặt khác, cắt bao da quy đầu cũng được chỉ định để khắc phục viêm nhiễm bao quy đầu khi vấn đề chữa trị với thuốc ko lợi ích tốt. Phẫu thuật này giúp giảm nguy cơ tạo thành sẹo hay viêm lan sang những khu vực khác như lỗ tiểu, bàng quang, tiền liệt tuyến và tinh hoàn. Phẫu thuật cắt bao da quy đầu còn được sử dụng giúp nam giới được phỏng đoán mắc ung thư "cậu bé". Đây là loại ung thư siêu hiếm gặp, đặc trưng vì sự tạo thành của khối sỏi hay vết loét tương tự nhọt cóc, dẫn đến xuất huyết và hoại tử da "cậu bé".

Cắt bao da quy đầu bao phút thì tắm được?

Cắt bao da quy đầu là một phẫu thuật nhằm loại bỏ chỗ da chùm kín tại quy đầu. Dưới khi đáp ứng phẫu thuật này, nam giới cần một tắm khi để bình phục. Trường hợp chỗ bị thương chưa lành hẳn mà nam giới từng tắm và để những chất như xà phòng, sữa tắm, dầu gội chạm đến thì chỗ bị thương sẽ có thể lớn gặp phải lở loét, xuất máu... nguy hại hơn, hiện tượng nhiễm trùng có khả năng tiếp diễn, nguy hại nghiêm trọng tới tính mạng có con và tính mạng khái quát của người bệnh về dưới. Vậy cắt bao da quy đầu bao phút thì tắm được? câu trả lời tùy thuộc đến cơ địa của người bệnh cũng như cách thức phẫu thuật và giúp đỡ hậu phẫu.

<https://bvdkht.vn/feedback/1864/?phong-kham-da-khoa-ha-noi-6789.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1864/?phong-kham-nam-khoa-ha-noi-6789.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1864/?kham-yeu-sinh-ly-o-dau-ha-noi-6789.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1864/?kham-chua-xuat-tinh-som-o-dau-ha-noi.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1864/?chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-tien-6789.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1864/?dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-ha-noi.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1864/?phong-kham-phu-khoa-ha-noi-6789.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1864/?phong-kham-chua-benh-tri-tai-ha-noi.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1864/?dia-chi-pha-thai-an-toan-tai-ha-noi.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1864/?chi-phi-pha-thai-an-toan.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1870/?cach-pha-thai-an-toan-nhat.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1870/?kham-chua-sui-mao-ga-o-dau.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1870/?kham-chua-benh-lau-o-dau.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1864/?chi-phi-chua-benh-tri.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1870/?chi-phi-chua-sui-mao-ga.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1870/?dia-chi-chua-hoi-nach.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1870/?cach-chua-hoi-nach-6789.html>

Cơ địa của người bệnh

Khi lành chỗ bị thương tùy thuộc nhiều đến tốc cấp độ phục hồi của từng người. Một số người có cơ địa lành chỗ bị thương nhanh, trong khi những người khác có khả năng lành trễ hơn. Thông thường, người bệnh cần bé nhất 10 hôm để chỗ bị thương lành và có khả năng bắt ban đầu tắm liền lâu dần.

Dưới phẫu thuật, "cậu bé" có khả năng gặp phải sưng cảm giác đau và xuất huyết nhẹ trong một - 4 hôm ban đầu. Con cảm giác đau sẽ giảm dần trong vòng 7 - 10 hôm. Mặc dù vậy, trường hợp lâu dần, "cậu bé" vẫn sưng cảm giác đau, xuất huyết hay đào thải mủ, đi tiểu không dễ dàng hay bung chỉ, người bệnh cần tới thấy bác sĩ liền để được khắc phục kịp thời.

Cách phẫu thuật

Cách thức phẫu thuật cũng nguy hại tới khi lành chỗ bị thương dưới khi cắt bao da quy đầu. Hiện tại có 3 cách thường gặp gồm: Cắt thủ công, cắt sử dụng máy và cắt với laser.

Cắt thủ công

Cắt bao da quy đầu thủ công là cách được sử dụng thường gặp từ trước đến bây giờ, hợp lý với nhiều trường hợp nhờ cấp độ chính xác và đặc điểm linh hoạt lớn. Cách này đề nghị trình độ kỹ thuật và trải nghiệm của bác sĩ cần thật uy tín tốt. Người bệnh hay được dẫn đến mê cơ thể trước khi phẫu thuật để đảm bảo an toàn. Bác sĩ sử dụng dao phẫu thuật tạo một đường rạch dọc theo bao quy đầu để làm cho lộ quy đầu. Quá trình phẫu thuật cắt bao da quy đầu với tay cải thiện tầm 30 - 45 phút. Dưới phẫu thuật tầm một - 2 tuần, người bệnh có khả năng phục hồi đầy đủ tận gốc.

Cắt sử dụng máy

Ưu thế của cách này là khi đáp ứng nhanh, chỉ tầm 15 phút. đầy đủ quá trình phẫu thuật và khâu chỗ bị thương đều được đáp ứng sử dụng máy, giúp đảm bảo cấp độ chính xác lớn, ít xuất huyết, giảm cảm giác đau và tạo vết cắt gọn gàng, thẩm Mỹ. Vậy trong trường hợp này, cắt bao da quy đầu bao phút thì tắm được? Nhờ khi phục hồi cũng được rút ngắn, chỉ tầm 7 - 10 hôm dưới phẫu thuật, người bệnh có khả năng bắt ban đầu tắm. Mặc dù vậy, đặc điểm linh hoạt của cách này ko với phẫu thuật thủ công và ko sử dụng giúp hầu hết trường hợp.

Cắt với laser

Cắt bao da quy đầu với laser là cách hiện đại, sử dụng chùm tia laser cường độ lớn để loại bỏ lớp da quy đầu. Thời số lượng đáp ứng một ca phẫu thuật cắt bao da quy đầu với laser biến động trong tầm 10 - 15 phút. ưu thế của cách này là xâm lấn ít, ít dẫn đến biến chứng, cấp độ chính xác và đặc điểm thẩm Mỹ lớn. Người bệnh có khả năng xuất viện liền dưới khi hoàn thành ca phẫu thuật và khi lành chỗ bị thương chỉ trong vòng 3 - 5 hôm.

Những chú ý khi tắm dưới cắt bao da quy đầu

Quá trình phục hồi dưới cắt bao da quy đầu tùy thuộc nhiều đến cách giúp đỡ và đáp ứng chỉ định của bác sĩ. Để đảm bảo chỗ bị thương nhanh lành và tránh nguy hại, người bệnh nên:

- Ngồi nghỉ tại nhà bé nhất một tuần để chỗ bị thương có khi bình phục.
- Ko quan hệ hay tự sướng trong bé nhất 4 tuần hay giúp tới khi chỗ bị thương lành hẳn.
- Tránh những kích thích khả năng tình dục tình dục làm cho "cậu bé" cương cứng.
- Sử dụng thuốc giảm cảm giác đau và kháng sinh theo chiều mang của bác sĩ (nếu có).
- Dùng quần và quần áo lót rộng, mềm, nhẹ, thoáng trong một tuần dưới phẫu thuật để tránh cọ xát đến chỗ bị thương.
- Rửa ráy chỗ bị thương và thay thế băng kỹ lưỡng theo đúng chỉ định của bác sĩ.
- Ko đi lại mạnh, luyện tập thể dục hay chơi thể dục cường độ lớn trong một tháng dưới phẫu thuật.
- Tái thăm khám đúng hẹn với bác sĩ.
- Trường hợp chỗ bị thương tạo thành hiện tượng sưng cảm giác đau cải thiện, mưng mủ, xuất huyết nhiều, có mùi hôi, hay giải cảm giác đau mang sốt, cần tới thấy bác sĩ liền.
- Cho thêm nhiều món ăn, đặc thù là vitamin A, C, E từ rau củ, hoa quả, những loại thịt... để nâng cao hệ miễn dịch và giúp chỗ bị thương nhanh lành.

Mong rằng bài văn từng giúp bạn có câu trả lời hợp lý giúp câu hỏi: "Cắt bao quy đầu bao phút thì tắm được?". Trường hợp "cậu bé" dưới phẫu thuật có bất cứ dấu hiệu không bình thường nào, hãy liên hệ với bác sĩ liền để được giải đáp và chữa trị kịp thời. Quan sát Nhà thuốc Long Châu để cập nhật thêm những thông tin về tính mạng nhé!